



ยอด เทอร์โบ ดับเครื่องชน



oddturbo1900@gmail.com

ผมยังคงอยู่หลายพื้นที่ในอีสานและรวมไปถึงภาคเหนือบางจังหวัดด้วยและขอให้ทุกท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ให้ดีเพราะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตมาก ๆ

เท่าที่ติดตามข่าวมาเวลานี้เหมือนละครแห่งชีวิตที่มีพระเอกหลายคนทั้งจริงและปลอมลงพื้นที่โดยเฉพาะในอุบลราชธานี ซึ่งพระเอก 'บดินทร์ บรรลือฤทธิ์' ไปปักหลักอยู่ที่นั่น รวมทั้งพระเอกจากรัฐบาล 'พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา' นายกรัฐมนตรี ก็ลงเรือไปเยี่ยมเยียนประชาชนบ่อยกว่าเดิมและรักใคร่ชอบใคร่กว่ากันไป

พรรคพวกผมหลายคนส่งโครงการและกิจกรรมหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งคาดว่าเดือนตุลาคมฝนฟ้าไม่ค่อยเบา

ลง 'ดับเครื่องชน' ที่เขียนตามมาตรงๆ ยังรัฐบาลและทุกหน่วยงานรวมถึงเอกชนว่าหลังน้ำลดแล้วต้องฟื้นฟู ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรบ้าง?

ดูแล้วความเดือดร้อนน่าจะไม่น้อยกว่าตอนน้ำท่วมเพราะวัดวาอาราม โรงเรียน อาคารบ้านเรือน ถนนหนทางเสียหายมาก ต้องลงมือเป็นการด่วน

จึงขอให้รัฐบาลวางแผนหรือมีนโยบายฟื้นฟูให้ดีอย่าลอยแพประชาชนอย่าทอดทิ้งกัน

แล้วอย่าลืมวางแผนระยะยาวเพื่อบริหารจัดการน้ำให้ดีในทุกจังหวัดไม่ฉันทายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นหัวเรือใหญ่รับบริจาคเป็นประจำทุกปี!

ยอด เทอร์โบ



หลังน้ำลดต้องฟื้นฟูอย่างไร?

ระวังข่าวไม่จริง แชร์กันมั่วโลกออนไลน์

ผมมีเรื่องปริศนาทางจดหมายฉบับนี้ เนื่องจากเวลาที่มีข่าวไม่จริงหรือข่าวลวงข่าวหลอกกันมากมายในโลกออนไลน์เยอะแยะเหลือเกินครับ จึงขอให้ระวังกันไว้ดีกว่าจะตกเป็นเหยื่อคนเลวพวกนี้

ยิ่งการบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมก็มีหลายรูปแบบหรือพวกไหนกระแสทั้งพระเอกตั้งหรือฝ่ายรัฐบาลวิ่งไปหมด ล่าสุดก็มีข่าวจากกรมทางหลวง กรณีมีการแชร์บอกว่ากรมทางหลวงจะจ่าย 15,000 บาท หากมีอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตบนทางหลวง ว่าไม่เป็นการจริงและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1586 ปลัดอยไว้ยังจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ละครับ แล้วคุณเดือดร้อนคือชาวบ้านตาตาๆ นี่แหละ

อมรพล (เมืองชล)

เรียนคุณ 'อมรพล' เมืองชล

ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณที่เดือนสติให้พิจารณาเรื่องข่าวมั่วออนไลน์เพราะการแชร์ข่าวลวงข่าวหลอกนี้มีมากจริงๆ ครับ ผมจึงขอเตือนภัยทางมือถือมาซึ่งทุกท่านเพราะแก๊งหลอกหลวงคัมคูนี่มีมากมายเหลือเกิน เดียวนี้มีข้อมูลอ้างอิงเสียด้วย

จึงขอร่วมสนับสนุนให้หน่วยงานเฉพาะกิจดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดระเบียบข่าวออนไลน์มีจนดูไม่ทันแล้ว

ยอด เทอร์โบ



ข้างป่าเถร?

เป็นเพราะหิวหรือสันดาน

ผมเป็นคนรักข้างครับและไม่อยากให้มองข้างป่าในด้านร้ายดังที่มีข่าวว่า 'พลาญบุญมี' ที่อยู่แถวป่าละอู หัวหิน เป็นข้างป่าเถรออกมาทำลายร้านค้าเสียหายโดยเกิดมาบ่อยครั้งแล้ว

จึงอยากให้ติดตามรายละเอียดพอสรุปได้ว่าข้างป่าพลาญบุญมีชอบออกมานอกเขตป่าและอาละวาดชุมชนใกล้เขตป่าสงวนแก่จนกระทั่ง 7 ชมในรอบปีที่ผ่านมา

ผมจึงขอให้ทางการมีมาตรการดูแลข้างป่าอย่าให้ออกมาทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านและทำอย่างไรจะไม่ให้ข้างป่าพวกนี้หิวหรือมีนิสัยเกเรเช่นนี้และลงได้ทำหนหนึ่งแล้วจะทำเรื่อยไป

ทำอย่างไรจะให้อยู่ร่วมกันได้และต้องหาแหล่งอาหารแหล่งน้ำในเขตป่าสงวนหรือคอยดูแลอย่าให้มีนิสัยเกเรเช่นนี้

ชัยรัตน์ (หัวหิน)

เรียนคุณ 'ชัยรัตน์' หัวหิน

ผมเองก็เป็นคนรักข้างและมองว่าการที่ป่าแถวนั้นมีข้างป่าแสดงว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์และต่อไปเราก็ต้องหาวิธีการไม่ให้ข้างป่ามีนิสัยออกมาทำลายอาคารบ้านเรือนไร่สวนชาวบ้านอีก

ขออย่าได้ใช้ความรุนแรงจัดการข้างป่าถึงบาดเจ็บล้มตายเลยเพราะต่อไปในอนาคตคงจัดการได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ในฐานะของคนรักข้างไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านหรือข้างป่าก็ได้แต่ขอร้องและโปรดสงสารสัตว์คู่บ้านคู่เมืองด้วยเถิด

ยอด เทอร์โบ